

สรุปการประชุม
คปสอ./CUP BOARD อำเภอเมืองยะลา
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ห้องประชุมร่วมประตู่ ชั้น ๗ ตึก ๗ ชั้น โรงพยาบาลยะลา

กรรมการผู้เข้าประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
๑	พญ.นิตยา ภูวนานนท์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา	
๒	นายบุญลือ นวลจันทร์	สาธารณสุขอำเภอเมือง	
๓	พญ.นันทกา เทพอมรเดช	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ	
๔	นางสมสกันธ์ ศิริमानนท์	หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน	
๕	ว่าที่ ร.ต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล	ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	นางสุภาพร บุญพงษ์มณี
๖	นายวัชระ รุ่งสุข	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	
๗	นางเอมอร ยอดรักษ์	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	นางมัยนา สุวรรณชาติรี
๘	นางยุวดี ลีพหาวงค์	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม	นายยุทธนา อิสลามิกกุล
๙	ทันตแพทย์หญิงปิยนดา บุนทริก	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	เยาวลักษณ์ ชโลธร
๑๐	พญ.วริยา กาลัญญกุล	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม	
๑๑	พญ.จรรยา แซ่เจิน	หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม	
๑๒	นางอวาทีพย์ แว	หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา	นายธีรศักดิ์ ศรีพิทักษ์
๑๓	นางบุญพริ้ง จรรยาพรพงษ์	หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย	
๑๔	นางจรินทร์ อินทร์จันทร์	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ	
๑๕	นางเยาวรินทร์ พรหมมณี	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	
๑๖	นางมีนา เอี่ยมสุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	
๑๗	นางนงนาฏ ศรีบุญเอียด	หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ	คุณมารีเยาะ
๑๘	นส.นฤมล ฉายแสงเจริญ	หัวหน้างานควบคุมโรค	
๑๙	นางเสาวคนธ์ อัจอาสา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
๒๐	นางไอลดา แดงมณีกุล	หัวหน้าศส.เทศบาล	
๒๑	นายดุขฎี ปาลกาลย์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	
๒๒	นางสปีเนาะ กะโด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญาน	
๒๓	นางยูไรรียะ ยูนี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญาน	
๒๔	นางเจ็ลมา ดอยยอ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๒๕	นายอำนาจ ชูยดา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	

กรรมการผู้เข้าประชุม (ต่อ)

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
๒๖	นางวนิดา หะย็อุม่า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๒๗	นางยุ้ยตะห์ กะตะแซ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๒๘	นายคันธวุฒิ พลอยอุบล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๒๙	นายสมบูรณ์ คชาภรณ์วงศ์กร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๓๐	นายธนวิทย์ ชัยชนากานต์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๓๑	นส.นุรีย์ยะ สามะอุ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๓๒	นส.เกศสุรีย์ สุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๓๓	นายนนท์รัตน์ ทอนศรีประเสริฐ	ผู้บัญชากลางเรือนจำยะลา	นายยูสุรี มะมิง

กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
๑	พญ.บุญพิมล เจริญวัฒน์อนันต์	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	
๒	นายชัยณรงค์ ทองอ่อน	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	
๓	นางสุนทรี แก้วสุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายการบัญชี	
๔	นางธิดารัตน์ บุณสมภพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๕	นส.นารีมาลย์ มะดิง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๖	นส.อาฟีพะห์ เจ๊ะมามะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๗	นส.อานาตี สุทธิพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๘	รตต.หญิงชญาณี เชื้ออ่ำ	เจ้าหน้าที่พยาบาล กก.ตชด.ที่ ๔๔	
๙	นายมอหะมะนอ บาโงปะแต	หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๑๒.๑ ยะลา	
๑๐	นายนิยม จันคง	หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๔ อ.กรงปินัง	

ผู้ประสานเครือข่ายที่ไม่เข้าประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
๑	นางสุปรีดา ภิบาล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
๒	นายอาบัสห์ สามะ	นิติกรชำนาญการ	

ผอ.รพ.สต./ศสม. ที่เข้าประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
๑	นางไพลิน โคตรมิตร	ผอ.รพ.สต.บ้านบุดี	
๒	นายพิเชฐ แซ่ฟู	ผอ.รพ.สต.ลำพะยา	
๓	นางสปีนะ มะเริะ	ผอ.รพ.สต.ลิดล	
๔	นายสุไลมาน มะแซ	ผอ.รพ.สต.ตาเซะ	
๕	นายสมาน ดอเล้าะ	ผอ.รพ.สต.ทุ่งยามู	
๖	นส.พาริตะห์ เจ๊ะกายอ	ผอ.รพ.สต.บ้านเนียง	
๗	นายอิมรอน ปาละมาณ	ผอ.รพ.สต.วังกระ	
๘	นายอารีฟ มูนิะ	ผอ.รพ.สต.หน้าถ้ำ	
๙	นางวรัญญา รัชกุล	ผอ.รพ.สต.บาโงยบาแด	
๑๐	นางอามีนา เตะแต	หัวหน้าศสม.บ้านสะเตง	
๑๑	นางนฤมล คงฤทธิ์	หัวหน้าศสม.ธนวิลี	
๑๒	นางกนกพร ไตรมิตร	หัวหน้าศสม.ผังเมือง ๔	
๑๓	นางนุรีฮะห์ บุญทวี	หัวหน้าศสม.ตลาดเก่า	
๑๔	นางผการัตน์ สุวณิชนันต์	หัวหน้าศสม.เวชกรรม	

ผอ.รพ.สต./ศสม. ที่ไม่เข้าประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
๑	นายสกุลเอก ชูเมือง	ผอ.รพ.สต.บุดี	
๒	นางสุภาวณี ยูโซ๊ะ	ผอ.รพ.สต.บ้านนังสาเรง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
๑	นางพชรวรรณ หมัดอาดำ	เภสัชกรชำนาญการ	
๒	นางสุนันทา เดชอุดมการ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๓	นางวาสนา เพ็ญศิริณู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๔	นางรัชดาวรรณ รัตนแคล้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๕	นางสาวคอลลีเยาะ ดือราแม	นักวิชาการสาธารณสุข	
๖	นางสาวพาริตะห์ สะแต	นักวิชาการสาธารณสุข	

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
๗	นางสาวต่วนโซเฟีย วาจิ	นักวิชาการสาธารณสุข	
๘	นางวิไลวรรณ มีทอง	จพ.ธุรการปฏิบัติงาน	
๙	นางสาวชากีนะห์ ดอเลาะ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๑๐	นางสาววีรวรรณ บุญญานวัตร	แพทย์แผนไทยชำนาญการพิเศษ	
๑๑	นางสาวมารดียานา สามะบาชา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. พญ.นิตยา ภูวนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา เป็นประธาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ตรวจราชการจังหวัดยะลา รอบที่ ๒/๒๕๖๖ กำหนดวันที่ ๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจะมีการนิเทศรอบที่ ๒/๒๕๖๖ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ก่อนตรวจราชการ
มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖ (คุณสมสภรณ์ ศิริमानนท์)

สรุปการประชุม คปสอ.ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖ ได้ใส่ใน Website รพ.ยะลา
www.yrhyala.com กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โดย พญ.นิตยา ภูวนานนท์ ประธานในการประชุม
รายละเอียดตามที่ประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ สืบเนื่องและติดตามความก้าวหน้าจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๓.๑ ติดตาม ผลการหารือเรื่องค้ำยา รพ.สต. (ภญ.พชรวรรณ หมัดอาด้า)

หลังจากประชุมวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ได้ประชุมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อหาแนวทางการแก้ไข มติที่ประชุม ๑. คลังยาได้ปรับระบบการเบิกจ่ายยาให้กับ รพ.สต. จากเดิมให้ รพ.สต. ส่งใบเบิกได้ไม่เกินวันที่ ๑๐ และจ่ายยาไม่เกินวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน ซึ่งได้มีการปรับระบบเมื่อ รพ.สต. ได้คีย์ยาทางเภสัชจัดยาได้ทันที เพื่อลดระยะเวลาการรอรับยาของ รพ.สต. ๒. คลังยาได้จัดทำบัญชียา รพ.สต. ฉบับปรับปรุงล่าสุด (๒๓ พ.ค. ๒๕๖๖) รายการยาทั้งหมดได้จัดส่งไปยัง รพ.สต. ทุกแห่งแล้ว ๓. ปรับแนวทางจากเบิกยาของ รพ.สต. จากเดิมจะแบ่งการเบิกยาเป็นเดือนคู่และเดือนคี่ แบ่งเบิกเดือนละ ๙ รพ.สต. ปรับระบบเป็นทุก รพ.สต. เบิกได้ทุกเดือนและทุกวันไม่กำหนดวันที่ การคีย์ยาจะคีย์ผ่านโปรแกรม Hos office หลังจากนั้นคลังยาจะยาให้โดยประกันเวลาไม่เกิน ๓ วันทำการ หลังจากจัดยาเสร็จทางคลังจะโทรแจ้ง รพ.สต. มารับยา ส่วนในกรณียาบางตัวที่ไม่สามารถคีย์

ในโปรแกรม Hos office รพ.สต.สามารถเบิกยาทาง E-mail ได้เหมือนเดิม โดยคลังยาจะจัดยาให้และ
นัดรับยาวันเดียวกับรายการยาที่สามารถเบิกได้ในโปรแกรม Hos office

สำหรับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้ปรับระบบการเบิกยาทั้งหมด การรับยาระยะเวลาการ
รอรับยาเฉลี่ยลดลง อยู่ที่ประมาณ ๗ วัน และใบเบิกของเดือนพฤษภาคมไม่มีการค้างยา (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ ๑)

คุณเกศสุรีย์ สุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เมืองยะลา : ขอขอบคุณ
โรงพยาบาลยะลาที่จัดการเกี่ยวกับยาที่ค้างจ่าย

พญ.นันทกา เทพอมรเดช : ยาสมุนไพรร ๙ รายการที่ต้อง E-Claim ดำเนินการอย่างไรบ้าง
แผนไทย : ยาสมุนไพรร ๙ รายการ ที่เบิก E-Claim ได้แจ้งทางไลน์และกำลังเสนอ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลาเพื่อปรับเปลี่ยนตัวยาเพื่อคีย์ E-Claim ได้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบเสนอ ๒)

ผอ.นิตยา ภูวานานนท์ : ให้ปรับตาม สปสช.เพื่อเบิก E-Claim ได้

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ ติดตามความก้าวหน้าการคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้
และสาเหตุการปฏิเสธการคัดกรองมะเร็งต่าง ๆ (คุณนฤมล ฉายแสงเจริญ)

คัดกรองมะเร็งเต้านม เกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ภาพรวมผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๘ พบผู้ป่วย จากการ
คัดกรองและwalk in ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔๔ คน

อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป้าหมายจำนวน ๕,๐๔๒ คน ผลงานจำนวน ๑,๗๔๑ คน
คิดเป็น ร้อยละ ๓๔.๕๓ พบความผิดปกติ ๓๓ คน เจอ type ๑๖,๑๘ = ๖ คน type อื่นๆ = ๒๗ คน
หลังจากส่องกล้องพบผู้ป่วย ๑๒ คน

คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประชาชนอายุ ๕๐-๗๐ ปีต้องได้รับการคัดกรองประชากร
จำนวน ๒๙,๓๘๐ คน ผลงาน ๖,๒๔๗ คน ร้อยละ ๒๑.๓ พบความผิดปกติจำนวน ๑๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ
๒.๒๙ นัดส่องกล้องจำนวน ๙๔ คน พบผู้ป่วย CA จำนวน ๓ คน (จากการคัดกรอง) stage ๑ = ๒ คน
stage ๓ = ๑ คน ไม่มาตามนัด ๕๙ คน เหตุผลปฏิเสธการตรวจ ติดธุระ เปลี่ยนหน่วยบริการตรวจ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบเสนอ ๓)

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ ติดตามการดำเนินงาน Telemedicine (พญ.วริยา กาลัญญกุล)

ตัวชี้วัดของการพัฒนาการให้บริการการแพทย์ทางไกล Telemedicine มี ๒ ตัว

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของเครือข่ายการบริการที่มีการจัดเตรียมระบบให้มีบริการ
การแพทย์ทางไกล โดยวางเป้าหมาย โรงพยาบาลทุกแห่ง และ สสอ.ละ ๑ รพ.สต.

๒. ร้อยละ ๒๕ ของเครือข่ายบริการที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์
เกณฑ์ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อย่างน้อย รพ.ศูนย์/ทั่วไป ให้บริการ ๖๐๐ ครั้งต่อปี

Telemedicine หมอคนที่ ๒ กับหมอคนที่ ๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และได้
เพิ่มหน่วยบริการเรือนจำ ซึ่งเป็นเคส NCD ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม
๒๕๖๖ จำนวน ๖๖ ราย ส่วน Tele - Consult หมอคนที่ ๓ กับหมอฟารินดา รพ.ยะลา ผลการ
ดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕ ราย รวมทั้งหมด ๙๑ ราย เฉลี่ยเดือน
ละ ๑๘ ราย

ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวางเป้าหมาย ๔ เรื่อง

๑. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยเปราะบาง และผู้ป่วย NCD โดย Telemedicine กับ
อายุรกรรม ๑๐ ครั้งต่อเดือน และ Telemedicine เครือข่าย อ.เมือง ๓๐ ครั้งต่อเดือน
๒. ชี้แจงการใช้งาน Telemedicine ใหม่ โดยใช้ลิงค์ใหม่
๓. ระบบการจัดการยา Telemedicine
๔. บัญชียาสำหรับหน่วยบริการที่มีแพทย์ออกตรวจ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔)

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ แจ้งเพื่อทราบ / ข้อสั่งการ ยะลา/ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

๔.๑ ร่าง แผนนิเทศ คปสอ.เมือง ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๖ (คุณสมสภรณ์ ศิริमानนท์)

จากการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทางสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา โดยงานยุทธศาสตร์ฯ ได้ชี้แจงแนวทางที่ต้องดำเนินการนิเทศ สรุปผลการนิเทศ และ
วิเคราะห์ใน ๓ เดือนที่เหลือของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งในจังหวัดยะลาตัวชี้วัด ผ่าน ๑๒ ตัวชี้วัด ไม่ผ่าน ๗
ตัวชี้วัด อำเภอเมืองผ่าน ๑๑ ตัวชี้วัด ไม่ผ่าน ๘ ตัวชี้วัด การนิเทศครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยกำหนดการนิเทศ
คปสอ.จากเดิมวันที่ ๘ เป็นวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๔ ทีม ๑. นพ.สสจ. (รพ.สต.เปาะเส้ง
และ รพ.สต.ลิดล) ๒. ผชช.ว (รอง นพ.สสจ.) รพ.สต.ท่าสาปและ รพ.สต.หน้าถ้ำ ๓. ผชช.ส (รอง นพ.สสจ.)
รพ.สต.ลำใหม่และ รพ.สต.ทุ่งยามู ๔. รอง นพ.สสจ.ยะลา รพ.สต.สะเตงนอก และ ศสม.สะเตง

กรอบการนิเทศระดับ คปสอ. โดยมีตัวแทนนำเสนอ ๑๙ ตัวชี้วัด นำเสนอในเรื่องผลลัพธ์
และความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์และปัจจัยมาตรการ ปัจจัยความสำเร็จ/ไม่สำเร็จ การพัฒนา
และแผนการพัฒนางานให้บรรลุ และสิ่งที่ต้องการให้ทาง สสจ.สนับสนุน

ระดับ รพ.สต. ได้คัดเลือกพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการตรวจเยี่ยมประเด็น ยาเสพติด/
๔D/โรคมะเร็ง/การพัฒนาบุคลากร/งานปฐมภูมิ กรอบการนำเสนอผลการดำเนินงานผลลัพธ์ตามเข็มมุ่ง
กรณีถ่ายโอน ข้อพัฒนาสู่ผลลัพธ์ สิ่งที่ต้องการให้ทาง สสจ.สนับสนุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕)

๔.๒ รายงานความคืบหน้างบประมาณปี ๒๕๖๖ (คุณเยาวรินทร์ พรหมมณี)

ครุภัณฑ์ที่ได้รับทั้งหมด ๔๖ รายการ

- ครุภัณฑ์การแพทย์ แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่ม A และ B รองลงนามจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กลุ่ม C รอดำเนินการส่งของทุกรายการ กลุ่ม D อยู่ที่กลุ่มงานตรวจสอบภายใน รองลงนาม

- ครุภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ของ รพ.สต.ยุโรป ได้ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ตู้ลงทะเบียนส่งตรวจและตู้รับชำระค่าบริการอัตโนมัติ แบบไม่รับเงินสด รองส่งมอบพัสดุ ตู้เย็น ของ รพ.สต.บ้านยะลา และ รพ.สต.บันนังสตาแรง ได้เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ปรับปรุงรั้วคอนกรีต รพ.สต.ตาเซะ ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีจำนวน ๓ งวด ปรับปรุงรั้วคอนกรีต รพ.สต.ทุ่งยามู ได้รับแจ้งลงนามสัปดาห์หน้า ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรมทั่วไป รพ.สต.ยะลา รองส่งมอบของ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖)

ผอ.นิตยา ภูวานานนท์ : ให้ สสอ.ติดตามรายการก่อสร้างไปยัง สสจ.ว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนจะได้ดำเนินการถูกต้อง

มติที่ประชุม : รับทราบ

๔.๓ ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ (คุณนฤมล ฉายแสงเจริญ)

ใช้เลือดออก สถานการณ์ประเทศไทยมีผู้ป่วย ๑๕,๓๙๙ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๒๓.๓๐ ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต ๑๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๐๘ ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีผู้ป่วย ๒,๕๓๗ ราย เป็นอัตราป่วย ๕๐.๖๕ ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต ๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๑๖ ได้แก่ สงขลา ๒ ราย , ตรัง ๑ ราย และสตูล ๑ ราย จังหวัดยะลา เป็นอันดับ ๔ ของเขต ๑๒ คิดเป็นอัตราป่วย ๔๗.๙๙ ต่อประชากรแสนคน

จังหวัดยะลา ผู้ป่วยจำนวน ๒๗๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๖๐.๗๕ ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต ค้ำมัยฐานย้อนหลัง ๕ ปี ไม่ควรมีผู้ ป่วยเกินเกณฑ์ จังหวัดยะลาเกินเกณฑ์ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๖ พบมากในกลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี และอาชีพนักเรียน อำเภอเมืองยะลา เป็นอันดับ ๒ ของ จ.ยะลา ซึ่งมีผู้ป่วยเดือนพฤษภาคม จำนวน ๑๔ ราย ตำบลสะเตง. จำนวน ๘ ราย ชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ตลาดเก่า จำนวน ๕ ราย ชุมชนสันติสุขตลาดเก่า จำนวน ๒ ราย และชุมชนธนวิธิพัฒนา จำนวน ๑ ราย ตำบลสะเตงนอก จำนวน ๓ ราย หมู่ ๑๒ จำนวน ๒ ราย , หมู่ ๓ จำนวน ๑ ราย ตำบลบุตี หมู่ ๙ จำนวน ๑ ราย ตำบลลำใหม่ หมู่ ๑ จำนวน ๑ ราย ตำบลตาเซะ. หมู่ ๒ จำนวน ๑ ราย

คุณบุญลือ นวลจันทร์ สาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา : ๑.เขต สสอ.ใช้ ULV ในการควบคุม ใช้เลือดออก กำจัดตัวแก่ได้ดี ๙๐% ๒.อำเภอรอบนอกเริ่มระบาด เช่น บันนังสตา เดือนพฤษภาคม พบผู้ป่วยจำนวน ๓๐ ราย

นางสุภาพร บุญพงษ์มณี สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : พรุ่งนี้มีการทำ Big Cleaning ในชุมชนตลาดเกษตร มีกิจกรรมพ่นหมอกควัน สัปดาห์ลูกน้ำยุ่งลาย ทำลายแหล่งพันธุ์ ยุงลาย ลงป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ดังกล่าวและมีรถประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ในชุมชนตลาดเก่า สนับสนุนทรายอะเบทให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในส่วนของโรงเรียนจะมีการพ่นหมอกควัน ULV ในโรงเรียนสังกัดของเทศบาลนครยะลาทุกวันเสาร์

ผอ.นิตยา ภูวนานนท์ : ให้ดำเนินการเชิงรุกโดยบูรณาการกับพื้นที่ ท้องถิ่นและ อสม. วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก

โรค Covid - 19 จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ป่วยสะสม จำนวน ๑๕,๐๖๙ คน เฉลี่ยสัปดาห์ละ จำนวน ๒,๖๓๒ คน เฉลี่ยรายวันจำนวน ๓๗๖ คน เสียชีวิตสะสม ๓๘๔ คน เฉลี่ยวันละจำนวน ๙ คน จังหวัดยะลามีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม การระบาดเดือนมกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๖ พบว่าเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕๑ คน,กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ คน, มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ คน,เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘๔ คน ,พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๙๑๙ คน เสียชีวิตจำนวน ๗ คน อำเภอเมืองแต่ละเดือนมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ พบผู้ป่วยจำนวน ๕๐ - ๖๐ เคสต่อวัน เฉพาะที่มารักษาที่โรงพยาบาลยะลา เสียชีวิต จำนวน ๗ คน เมษายน จำนวน ๑ คน ,พฤษภาคม จำนวน ๖ คน (อ.เมือง ๕ คน อ.บันนังสตา ๑ คน อ.กาบัง ๑ คน) เสียชีวิตที่โรงพยาบาลยะลา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๗)

ผอ.นิตยา ภูวนานนท์ : ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT และรณรงค์การฉีดวัคซีน Covid - 19

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่างๆ

๕.๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา

คุณบุญลือ นวลจันทร์ สาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา : การนิเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา นพ.สจ.เน่งงาน ๔D (พัฒนาการ,โภชนาการ,ทันตกรรม,วัคซีน) เริ่มโครงการเดือนมกราคมได้ ๒๐% เดือนพฤษภาคมได้ ๓๔% ผลงานเพิ่มขึ้น

ผอ.นิตยา ภูวนานนท์ : เสนอให้แต่ละวาระการประชุม คปสอ.ให้นำเสนอผลการดำเนินงาน เช่น การนิเทศแต่ละรอบที่มีผลงานต่ำ ไม่ได้ตามเป้า หรือทางที่นิเทศให้ข้อเสนอแนะอาจต้องมาติดตามในการประชุม คปสอ.โดยแบ่งเรื่องที่จะต้องนำเสนอ เพื่อแก้ไขและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานร่วมกัน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๕.๒ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยะลา

- ไม่มี -

๕.๓ โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ

- ไม่มี -

๕.๔ หน่วยควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลง

- ไม่มี -

๕.๕ เรือนจำกลางยะลา

- ไม่มี -

๕.๖ กลุ่มงาน/ฝ่ายต่าง ๆ ในโรงพยาบาล

- ไม่มี -

๕.๗ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

แนวทางบริหารจัดการค่าบริการสาธารณสุขสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว ปี ๒๕๖๖ เป็นการจัดสรรของ สปสช. ๑. ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือด HbA๑c ๒. ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ๓. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ๔. การเข้าถึงรับการรักษาเป็นผู้ป่วยในด้วยภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประเด็นที่มาพูดคุยวันนี้ติดตามผู้ป่วยเบาหวานมาเจาะ HbA๑c กับระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งเปรียบเทียบสิทธิ UC กับสิทธิที่ให้บริการใน HDC เกณฑ์เป้าหมายกำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผลการดำเนินงาน PCC ร้อยละ ๖๑.๕๙ และหน่วยบริการปฐมภูมิร้อยละ ๕๕.๐๐ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๘)

มติที่ประชุม : รับทราบ

๕.๘ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

คุณนางสาวคนธ์ อัจจาสา : แจ้งเตียงที่ฝ่ายการพยาบาลมีเตียงใหม่และได้จำหน่ายเตียงเก่าออกไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลาได้อนุเคราะห์เตียงเก่าให้กับ รพ.สต.ละ ๒ เตียงเพื่อใช้กับผู้ป่วยติดเตียง ถ้า รพ.สต.ใดมีความจำเป็นที่ต้องการใช้เตียงเร็วให้ประสานเพื่อจะจัดคิว ตอนนี้ได้ทยอยเตียงให้กับ รพ.สต.แล้ว ๒ แห่ง ได้แก่ รพ.สต.หน้าถ้ำ กับ รพ.สต.สะเตงนอก รพ.สต.บุต๊ะข่อยเตียงแต่ยังไม่มารับ ส่วนของ รพ.สต.ลำพะยา อบต.ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา ซึ่งผู้อำนวยการได้อนุเคราะห์ ๑๐ เตียง

มติที่ประชุม : รับทราบ

๕.๙ กลุ่มงานอาชีพเวชกรรม

- ขอแจ้งเรื่องประชาสัมพันธ์ เรื่องวัคซีนไขหวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ์ของตน (พญ.จรรยา แซ่เจิน)

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ผู้ประกันตนที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ท่านใดที่สนใจที่จะฉีดวัคซีนสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานอาชีพเวชกรรม เริ่มวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

๕.๑๐ กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

- ไม่มี -

๕.๑๑ กลุ่มงานสุขศึกษา

- ไม่มี -

๕.๑๒ เรื่องจาก รพ.สต./NPCU/ศสม.

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวคอสีเยาะ ดือราแม)

นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสมสกนธ์ ศิริमानนท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ





(นางสวณันทกา เทพอมรเดช)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสวณิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

ประธาน คปสอ.เมืองยะลา